

## 1. คำนิยาม

**บริษัท** หมายถึง บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ภาษาอังกฤษ PAYALL GROUP CO.,LTD.

**สมาชิกผู้บริโภค** หมายถึง ผู้จำหน่ายอิสระที่สมัครทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ผู้จำหน่ายอิสระได้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัทโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้จำหน่ายอิสระลงในใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่บริษัทกำหนดและผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าตั้งแต่ 0 – 299 PV บริษัททำการบันทึกประวัติของสมาชิกในฐานข้อมูลของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกผู้บริโภค ไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทน คอมมิชชั่น โบนัส

**สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ** หมายถึง ผู้จำหน่ายอิสระที่สมัครทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ผู้จำหน่ายอิสระได้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัทโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้จำหน่ายอิสระครบถ้วนลงในใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่บริษัทกำหนดและผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 PV ขึ้นไป บริษัททำการบันทึกประวัติของสมาชิกในฐานข้อมูลของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิวางผังองค์กรและได้รับคอมมิชชั่น โบนัส และผลตอบแทนตามแผนรายได้ของบริษัท

**สมาชิกที่แอกทีฟ** หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มีคะแนนรักษาสีทธิตามที่บริษัทกำหนด ในหนึ่งเดือนการคำนวณผลตอบแทน (ตามตำแหน่งที่บริษัทกำหนด) ถึงจะมีสิทธิได้รับผลตอบแทน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแผนการจ่ายผลตอบแทน

**สมาชิกที่ไม่แอกทีฟ** หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ไม่รักษาสีทธิประจำเดือน ตามตำแหน่งที่บริษัทกำหนด จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท

**ลูกค้า (Customer) หรือ ลูกค้าปลีก (Retail Customer)** หมายถึง ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทโดยตรง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ใช่ลูกค้าปลีก ลูกค้าปลีกจะไม่มีสิทธิรับโบนัสผลตอบแทนตามแผนธุรกิจบริษัท

**อัพไลน์ (Up line)** หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มีดาวนไลน์เป็นสมาชิกเชื่อมต่อรหัสสมาชิกของตัวเอง โดยที่สมาชิกไม่ได้เป็นผู้ขยายเครือข่ายก็ตาม

**ดาวนไลน์ (Down Line)** หมายถึง บรรดาสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นภายใต้ตัวท่าน โดยเชื่อมต่อทางตรงหรือทางอ้อมกับสมาชิกรายนั้น สำหรับลูกค้าขายตรงที่ถูกขยายเครือข่ายสู่บริษัทโดยตรง สมาชิกได้รู้จักกันในฐานดาวนไลน์ตรง

**ฟรอนต์ไลน์ (Front line)** หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งได้รับการสponseโดยตรงและอยู่ในลำดับขั้นแรกถัดลงมาจกท่าน

**ผู้สponseเซอร์ (Sponsor)** หมายถึง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการทำธุรกิจของท่านโดยตรง ทั้งนี้ผู้สponseเซอร์จะต้องเป็นสมาชิกที่ระบุอยู่ในใบสมัคร

**สายงาน (Leg)** หมายถึง จำนวนดาวนไลน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยฟรอนต์ไลน์คนใดคนหนึ่ง

**คอมมิชชั่น (Commission) หรือ โบนัสผลตอบแทน** หมายถึง ผลตอบแทนโดยรวมที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะได้รับจากบริษัททั้งที่มาจากองค์กรดาวนไลน์ ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับนั้นจะระบุอยู่ในแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท

**ตำแหน่ง (Rank)** หมายถึง ชื่อเรียกสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจตามตำแหน่งแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท

**ผู้มุ่งหวัง** หมายถึง บุคคลที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท เพื่อบริภคส่วนตัวหรือเพื่อทำธุรกิจ

**ชุดสมัครธุรกิจ** หมายถึง ชุดคู่มือเอกสารทางธุรกิจต่างๆที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้สมาชิกผู้บริภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

**ราคาสมาชิก** หมายถึง มูลค่าสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อขายให้แก่สมาชิกผู้บริภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีก

**PV (Point value)** หมายถึง คะแนนที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนำมาคำนวณการจ่ายผลตอบแทนโดยจะมีการกำหนดเป็นค่าตอบแทน (Point)ไว้และคะแนนของแต่ละผลิตภัณฑ์จะปรากฏในรายการราคาสินค้าที่ทางบริษัทได้จัดพิมพ์เผยแพร่

**ยอดคะแนน PV ส่วนตัว** หมายถึง คะแนนยอดสะสมส่วนตัวของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์เข้าในรหัสของสมาชิกเอง

**ยอดคะแนนทีมอ่อน** หมายถึง ยอดคะแนนกลุ่มของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่เริ่มมีการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มนับจากได้รหัสสมาชิกลงไป แบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยระยะเวลาในการนับรวมยอดคะแนนบริษัทจะนับคะแนนตามรอบการประมวลผลรายเดือน โดยฝั่งที่มียอดคะแนนน้อยกว่าเรียกว่า

“ยอดคะแนนทีมอ่อน” เพื่อเป็นฐานในการคำนวณผลตอบแทนต่างๆ ตามแผนการตลาดต่อไป (กรณีที่มียอดคะแนนเท่ากันให้เลือกคะแนนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นยอดคะแนนทีมอ่อน)

**ยอดคะแนนทีมแข็ง** หมายถึง ยอดคะแนนกลุ่มของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่เริ่มมีการเชื่อมโยง เป็นกลุ่มนับจากได้รับรหัสสมาชิกลงไป แบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยระยะเวลาในการนับรวมยอดคะแนน บริษัทจะนับคะแนนตามรอบการประมวลผลรายเดือน โดยฝั่งที่มียอดคะแนนมากกว่าเรียกว่า “ยอดคะแนนทีมแข็ง” เพื่อเป็นฐานในการคำนวณผลตอบแทนต่างๆ ตามแผนการตลาดต่อไป (กรณีที่มียอดคะแนนเท่ากันให้เลือกคะแนนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นยอดคะแนนทีมแข็ง)

**การนับรอบจำหน่ายในแต่ละเดือน** บริษัทจะเริ่มนับรอบจำหน่ายในวันที่ 1-7 เป็นรอบที่ 1, วันที่ 8 -15 เป็นรอบที่ 2 , วันที่ 16-23 เป็นรอบที่ 3 , วันที่ 24- วันสิ้นเดือน เป็นรอบที่ 4 เพื่อเป็นระยะเวลาในการคำนวณคะแนนปันผลตอบแทนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

**การจ่ายโบนัสของบริษัท** หมายถึง การจ่ายผลตอบแทนสำหรับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ตามแผนธุรกิจบริษัท โดยกำหนดการจ่ายโบนัสเดือนละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 รอบวันที่ 1-7 เป็นรอบที่ 1 และวันที่ 8 – 15 เป็นรอบที่ 2 กำหนดการจ่ายโบนัส ทุกวันที่ 30 หรือ วันสิ้นเดือน

ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 16 – 23 เป็นรอบที่ 3 และวันที่ 24 – วันสิ้นเดือนเป็นรอบที่ 4 กำหนดการจ่ายโบนัสเป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไปกรณีวันจ่ายโบนัสเป็นวันหยุดบริษัทจะดำเนินการจ่าย ก่อนวันหยุด

**สัญญาของบริษัท** หมายถึง แบบฟอร์มใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดแล้วเสร็จ คู่มี นโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม ซึ่งได้ผ่านการทำความเข้าใจควบคู่กับหลักการและระเบียบวิธีการดำเนินงาน และแผนค่าตอบแทนรวมถึงการแก้ไขบททวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสิ่งเหล่านี้ที่ออกโดยบริษัทเป็นครั้งคราว (รวมถึงรายละเอียดแนบท้ายทุกประการ)

**การโอนกรรมสิทธิ์** หมายถึง การโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภคน และผลตอบแทนต่างๆที่ได้มาเนื่องจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเสียชีวิตและได้โอนธุรกิจให้กับบุคคลซึ่งระบุไว้ในใบสมัครหรือทายาทแล้วแต่กรณี เพื่อมาดำเนินธุรกิจต่อ การโอนสิทธิต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครและนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท

**ผลตอบแทน** หมายถึง ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ตามคู่มือแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท

**อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย** หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้เพื่อช่วยในการนำเสนอการ ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการหาผู้มุ่งหวังเพื่อมาเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท

**สาขาบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด** หมายถึง ศูนย์บริการที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทเพื่อรับสมัคร สมาชิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

**กฎระเบียบ, ระเบียบ, ข้อบังคับ, นโยบาย, จรรยาบรรณ** หมายถึง กฎ กฏระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายจรรยาบรรณ หรือสิ่งอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยบริษัท เพื่อใช้ เป็นกฎระเบียบข้อบังคับกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภค หรือบุคคลอื่นที่บริษัท เห็นสมควร และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้ง ล่วงหน้า

**ข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หรือ สมาชิกผู้บริโภคของบริษัท** หมายถึง ข้อตกลงการเข้าร่วมสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หรือ สมาชิกผู้บริโภคกับบริษัทฉบับนี้และส่วน เพิ่มเติมแก้ไขโดยบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อตกลงอื่นที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ สมัครหรือเว็บไซต์ หรือนิตยสารของบริษัทเป็นต้น ทั้งนี้ โดยในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันให้ ถือบังคับตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่บริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่นโดย ให้ถือคำตัดสิน ของบริษัทเป็นที่สุด

**หมายเลขสมาชิก** หมายถึง รหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และสมาชิกผู้บริโภค กำหนดโดยบริษัท ให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภค แต่ละคนโดยไม่เรียงลำดับ

**การรักษาสิทธิ** หมายถึง การซื้อสินค้าของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในแต่ละตำแหน่ง ตามที่บริษัท ได้ระบุไว้ในแผนธุรกิจเพื่อรับรายได้และสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด

**Social Network** หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารต่างๆเช่น Website, Facebook, Line, YouTube เป็นต้น

**ระบบ PASS** หมายถึง แอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อใช้สำหรับการสอนงานให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ สมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกผู้บริโภค สนับสนุนการทำธุรกิจของสมาชิกและ วัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

## 2. กฎระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมาชิกผู้บริโภครวม และประเภทสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

2.1 สำหรับการสมัครสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

2.2 สมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี 350 บาท ต่อ 1 รหัส อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมัครสมาชิก บริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันเริ่มใช้อัตราค่าสมัครอัตราใหม่

2.3 สมาชิกผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัครตามที่บริษัทฯ กำหนดและนำส่งให้ทางบริษัท

2.4 สมาชิกผู้บริโภครวมผู้สมัครได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกผู้บริโภครวมจะได้รับสิทธิการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกและได้คะแนนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่ได้รับสิทธิการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในแผนธุรกิจจนกว่าจะซื้อสินค้าครบ 300 PV

2.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้สมัครได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้รับสิทธิการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกและได้คะแนนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อรับผลตอบแทนในแผนธุรกิจ

2.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทมาก่อน ยกเว้นในกรณีที่ลาออกหรือหมดอายุการเป็นสมาชิก ใบสมัครต้องมีลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้สมัคร มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะการสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรใดๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครคือผู้ปรากฏในบัตรนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายมือชื่อต้องตรงกันกับใบสมัคร หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งการลงนามกำกับ ในเอกสารทุกครั้ง

2.7 สมาชิกผู้บริโภครวม สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ยืนยันว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง ไม่ปลอมแปลงเอกสารการสมัคร รวมทั้งยืนยันที่จะให้เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทฯ กำหนด หากบริษัทพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก การสมัครเป็นสมาชิก

2.8 ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ 2 ท่านอยู่ต่างสายงาน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้สมัครกัน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถกรหัสได้เหมือนเดิมหรือจะขอแจ้งความจำนงใช้รหัสร่วมได้ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทั้งคู่เมื่อได้มีความจำนงใช้รหัสร่วมให้เลือกรหัสหลักเพียงหนึ่งรหัสเพื่อทำคุณสมบัติตามตำแหน่งต่างๆของบริษัท และเมื่อมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ได้รับสิทธิตามคุณสมบัติของผู้สมัครร่วมตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ

2.9 ในการนำเสนอสินค้าหรือโอกาสธุรกิจกับผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวัง

2.10 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีหน้าที่ในการส่งมอบเอกสารการซื้อ-ขายให้แก่ผู้บริโภคทุกครั้ง

2.11 การสมัครเป็นสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสมัครทางเว็บไซต์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา จนกว่าสมาชิกจะส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วพร้อมสำเนาบัตรประชาชนส่งมายังบริษัท และบริษัทได้ทำการบันทึกข้อมูลของสมาชิกลงในระบบฐานข้อมูลของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามสัญญา

2.12 การสมัคร สมาชิกต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับใบสมัครทุกครั้งการสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ 1 รหัสต่อ 1 ท่านเท่านั้น กรณีบริษัทตรวจพบว่ามี การสมัครสมาชิกมากกว่า 1 รหัส บริษัทจะถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกซ้อน และบริษัทจะถือว่าการสมัครครั้งแรกเป็นการสมัครที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร บริษัทจะเพิกถอนรหัสที่สมัครครั้งหลังทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจก่อน

2.12 บริษัทอนุญาตให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่สมาชิก แต่สมาชิกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ จึงจะเป็นการรับสมัครโดยสมบูรณ์

- 1) สมาชิกจะต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการติดตามเอกสารประกอบการสมัครไม่ได้และทำให้การสมัครเป็นโมฆะ
- 2)สมาชิกควรกรอกเอกสารออนไลน์ด้วยตนเอง การบอกรหัส(Password)ของตนให้ผู้อื่นทราบสมาชิกจะต้องรับผิดชอบการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสของสมาชิก
- 3)สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่สมัครออนไลน์ในฝั่งองค์กรได้ทันที

4)สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือแจ้งยอดให้แก่อีเมลที่สมัครออนไลน์ได้ทันที

5)สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนจากฝั่งองค์กรได้ทันที

6)สมาชิกจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วให้ทางบริษัทฯภายใน 15 วัน นับจากวันสมัครออนไลน์ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัครประกอบการสมัครของสมาชิกแล้วถูกต้อง บริษัท จะบันทึกยืนยันการสมัครของสมาชิกต่อไป

7)กรณีที่สมาชิกกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัทฯภายใน 15 วัน บริษัทจะอนุโลมให้สมาชิกทำรายการเฉพาะบางรายการเป็นการชั่วคราวเท่านั้นจนกว่าสมาชิกจะส่งต้นฉบับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสถานภาพสมาชิกที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่สมบูรณ์และได้รับผลตอบแทนตามแผนการจ่ายจะต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในการพิจารณาให้การสมัครออนไลน์เป็นโมฆะได้เมื่อบริษัทตรวจสอบว่าใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จ

### 3. กฎระเบียบการต่ออายุสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

3.1 อายุการเป็นสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสิ้นสุดเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากเดือนที่สมัคร สมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถยื่นความจำนงเพื่อต่ออายุสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ก่อน 1 เดือน ที่จะหมดอายุสมาชิกโดยการส่งแบบฟอร์มการต่ออายุที่กรอกข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

3.1.1 ติดต่อยื่นแบบฟอร์มการต่ออายุที่บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

3.1.2 ติดต่อทางไปรษณีย์พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามอัตราในการต่ออายุ

3.1.3 ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของบริษัท

3.1.4 ส่งเอกสารทาง E-mail

3.2 หากสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ พร้อมกับค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ ภายในวันที่กำหนด หรือหากบริษัทไม่ยอมรับการดำเนินการขอต่ออายุนั้น ก็เท่ากับว่าสภาพการเป็นสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้นั้นหมดอายุลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยลายลักษณ์อักษร

3.3 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุสมาชิก สมาชิกสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องทำการขอรับผลประโยชน์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดอายุการเป็นสมาชิก หากเลยกำหนดเวลารหัสของ สมาชิกสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะถูกปิดและไม่สามารถทำเรื่องถอนหรือขอรับผลประโยชน์ใดๆได้

3.4 ผลของการไม่ต่ออายุสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ กรณีที่สมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกจนพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกถือว่าพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิก

3.5 สมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องทำการสมัครใหม่ หลังจากวันหมดอายุ 180 วัน ในทุกกรณี

3.6 สมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่บริษัทกำหนดแล้ว สมาชิกได้รับค่าธรรมเนียมคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท ต่อไปอีก 1 ปี

3.7 การต่ออายุสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเป็นดุลพินิจของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะต่ออายุหรือไม่ต่ออายุให้กับสมาชิกได้

#### 4. นโยบายการคืนสินค้า การยกเลิกการสั่งซื้อ การจ่ายเงินคืนสำหรับสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

4.1 สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูล ก่อนยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และตรวจสอบเอกสารหลังการซื้อให้ถูกต้องทุกครั้ง

4.2 ในกรณีสมาชิกผู้บริโภครวมและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือต้องการคืนสินค้านั้น จะต้องดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ให้



สมาชิกเขียนแบบฟอร์มการขอคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับการแนบเอกสารใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ) และมีลายเซ็นกำกับของเจ้าของใบกำกับภาษีนั้นๆมาด้วยทุกครั้ง

4.3 บริษัทจะรับคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพขายต่อได้จากผู้จำหน่าย โดยผู้คืนสินค้านั้น จะต้องรับผิดชอบ การจ่ายผลตอบแทนต่างๆทั้งหมดของการจ่ายผลตอบแทนไปแล้ว ตามแผนธุรกิจของบริษัท (ในกรณีที่ผู้คืนสินค้านั้น คืนสินค้าหลังจากการคำนวณรายได้ตามแผนธุรกิจบริษัท)

4.4 การคืนผลิตภัณฑ์ กรณีที่สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีความประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน จะต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนนั้นด้วยราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืน

4.5 การคืนผลิตภัณฑ์ กรณีที่สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีความประสงค์ขอคืนเป็นมูลค่าสินค้า บริษัททำการจ่ายเงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง บริษัทจะจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านั้น

4.6 สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ บริษัทจะไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน หากไม่ชำระค่าขนส่งทั้งหมดก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์มายังบริษัท

4.7 จะไม่มีการจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ส่งกลับคืน เช่น CD ส่งเสริมการขายต่างๆ

4.8 กรณีที่ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สมาชิกผู้บริโภคและสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ทันทีภายในวัน ในกรณีที่มิได้ไปรับสินค้าในการขายของบริษัท สมาชิกจะต้องทำการคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกันทั้งหมด

## 5. การจัดวางองค์กร

5.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิในการจัดวางองค์กรได้สายงานดีตรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของตัวเองได้แค่ 2 รหัสสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นฝั่งซ้าย 1 รหัส และ ฝั่งขวา 1 รหัส โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ต้องแนะนำโดยตรง ซึ่งเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นเป็นผู้แนะนำและมาวางได้สายงานของท่านได้

5.2 บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแก้ไขเปลี่ยนแปลงการวางองค์กร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ครบถ้วนทุกข้อ

5.3 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจวางองค์กรได้สายงานผิดพลาด สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจประสงค์เปลี่ยนแปลงการวางองค์กร สมาชิกต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.3.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องยื่นแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้สายงานต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทและได้รับอนุมัติจากผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท ภายในวันที่ยื่นใบสมัครและต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ของวันที่สมัครเท่านั้น หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสายงาน

5.3.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้สายงาน 500 บาท ต่อรหัส

5.3.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากออฟไลน์ของสมาชิกในแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงองค์กร

5.4 การจัดวางองค์กรหากพ้นกำหนดเวลา 5.3 สมาชิกไม่สามารถย้ายสายงานเมื่อมีการวางองค์กร หรือ วางองค์กรข้ามสายงาน เว้นแต่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้

5.4.1 ในระหว่างการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจย้ายสายงาน หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องการย้ายสายงานระหว่างยังไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก หุ้นส่วนธุรกิจสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก และต้องให้พ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันลาออก สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจึงจะสามารถย้ายสายงานได้ โดย ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจปรากฏตัวในฟังก์ชันใดๆ เพื่อพิสูจน์ว่า มิได้นำชื่อคนอื่นมาสมัคร แล้วทำแทน

5.4.2 ในกรณีระหว่างช่วงต่ออายุการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องการย้ายสายงานระหว่างรอการต่ออายุ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก และต้องให้พ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันลาออก สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจึงจะสามารถย้ายสายงานได้ ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจปรากฏตัวในฟังก์ชันใดๆ เพื่อพิสูจน์ว่า มิได้นำชื่อคนอื่นมาสมัคร แล้วทำแทน

5.4.3 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หากสมาชิกต้องการสมัครใหม่และย้ายสายงานใหม่ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องให้ระยะเวลาพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสมัครใหม่จึงจะสามารถย้ายสายงานได้

5.4.4 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในปีที่ผ่านมาไม่มีการรักษายอดติดต่อกันนานเกิน 180 วัน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องสมัครใหม่และสามารถย้ายสายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพ้น 180 วัน

5.4.5 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่มีการแอกทีฟไม่มีการรักษายอดและไม่มีรายได้ใดๆ เป็นเวลา 180 วัน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องสมัครใหม่และสามารถย้ายสายงานได้  
ต้องปฏิบัติตามข้อ 5.4.1

5.5 การเปลี่ยนสายงานเป็นดุลพินิจของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่อนุมัติให้เปลี่ยนสายงานได้หรือไม่ก็ได้

## 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเลิกเป็นสมาชิกและการคืนสินค้า

6.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอาจขอลาออกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสมัคร สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องติดต่อขอคืนเงินค่าสมาชิกและค่าสินค้าที่สำนักงานของบริษัทเท่านั้น โดยสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถยื่นเอกสารคำร้องตามแบบฟอร์มของบริษัท ซึ่งมีจัดเตรียมให้ไว้ที่บริษัท

6.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มของบริษัท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องมายื่นที่บริษัทด้วยตนเอง หากมาไม่ได้จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากสมาชิกอย่างถูกต้อง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่สามารถการยื่นผ่านทางไลน์ หรือทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล ไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะต้องคืนสินค้า

6.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนำสินค้ามาคืนพร้อมอุปกรณ์และเอกสารแผนการตลาดชุดสมัครทั้งหมดมาคืนที่สำนักงานของบริษัท

6.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 5.1-5.3 ดังกล่าวครบถ้วน บริษัทจะคืนเงินค่าสมัครให้แก่สมาชิกเต็มจำนวน

6.5 บริษัทจะคืนเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกปฏิบัติครบทุกข้อ

6.6 บริษัทมีสิทธิหักผลตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไปแล้ว(ถ้ามี)หรือหักเงินจากผู้แนะนำ (สปอนเซอร์) ของสมาชิกที่ได้จ่ายไป

6.7 ในกรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่นำสินค้าและอุปกรณ์ชุดสมัครมาคืนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข บริษัทอาจจะพิจารณาคืนเงินเฉพาะค่าสมัครเท่านั้น

6.8 บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสินค้าในกรณีดังนี้

6.8.1 สินค้าที่ส่งจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี หรืออยู่ในภาวะบรรจุเดิม

6.8.2 สินค้าที่ถูกใช้ไปโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานไม่สามารถส่งคืนได้

6.8.3 สินค้ามีสภาพเก่า ชำรุด ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการใช้งานไม่สามารถคืนได้

6.8.4 สินค้าอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการแกะกล่องบรรจุภัณฑ์

6.8.5 กรณีสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน แคปซูลหรือเม็ดอาหารครบเต็มจำนวนยังไม่มีการถูกบริโภคไปแล้ว

6.8.6 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีการแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ แต่ยังไม่มีการบริโภคบริษัทจะคืนเงินเพียงบางส่วน

6.8.7 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีการแกะกล่องบรรจุภัณฑ์และบริโภคไปแล้วบางส่วน บริษัทจะไม่คืนเงินค่าสินค้า

6.9 ในกรณีลาออกเกินระยะเวลา 30 วันนับแต่วันสมัคร บริษัทอาจพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมค่าสมัครและสินค้าให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเพียงบางส่วน

6.10 เอกสารประกอบในการขอยกเลิกการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและคืนสินค้า

6.10.1 คำร้องขอยกเลิกการเป็นสมาชิก

6.10.2 สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

6.10.3 ในกรณีมอบอำนาจจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

6.10.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนำสินค้ามาคืน

6.11 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ขอลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแล้ว สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะสามารถยื่นขอสมัคร เป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจใหม่อีกครั้งหลังจากครบ 180 วัน นับจากวันที่ลาออก แต่ บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้ทุกกรณี

6.12 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด สมาชิกหุ้นส่วนบริษัทจะต้องยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก หากบริษัทได้รับคำร้องก่อนปิดทำการในวันงานวันสุดท้ายของท้าย การลาออกนั้นจะได้รับการพิจารณาและมีผลในรอบจำหน่ายถัดไปของเดือนที่ได้รับคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

6.13 บริษัทอาจทำการยกเลิกสิทธิและสถานภาพของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท ดังนี้

6.13.1 ทำผิดกฎของบริษัทหรือกระทำการอย่างอื่น ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจเป็นการขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจการดำเนินงานกิจการของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง เป็นแบบอย่างที่ไม่ได้และก่อให้เกิดความสับสนระหว่างบริษัทกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ

6.13.2 กระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.13.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกกฎระเบียบข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลบังคับทันที ที่บริษัทประกาศใช้ ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบ หรือนโยบายและข้อกำหนดอื่นๆที่ออกหรือแก้ไขใหม่ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามโดยการทำหนังสือเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ กฎระเบียบ ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือว่าสถานะของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจพ้นจากการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในทันทีที่บริษัทได้รับหนังสือจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้ส่งหนังสือยกเลิกการเป็น

สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจภายใน 7 วัน ให้ถือว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจยินยอมผูกพันตามกฎระเบียบนโยบาย หรือกฎอื่นๆดังกล่าวข้างต้น

## 7. ผู้จำหน่ายอิสระ

สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแต่ละคน คือ ผู้จำหน่ายอิสระจะไม่ถือเป็นตัวแทนเอเยนต์ หรือ ลูกจ้างของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ดังนั้น ไม่ว่าจะกรณีใด สมาชิกไม่สามารถกล่าวอ้างแสดงสิทธิหรือกระหนานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายต่อสมาชิกอื่น หรือ บุคคลที่สามในนามของบริษัทได้ บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่สมาชิกก่อให้เกิดกับบุคคลใดก็ตาม หากว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำที่เกินขอบเขตหรือฝ่าฝืนนโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่บริษัทกำหนด

## 8. ค่าธรรมเนียมการบริการด้านบัญชีในการโอนค่าผลตอบแทนต่อครั้งในการโอน

สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแต่ละคนจะถูกหักเงินค่าธรรมเนียมการบริการด้านบัญชีตามอัตราที่ทางธนาคารกำหนด เป็นประจำทุกเดือนซึ่งอัตราดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมโดยขึ้นกับ การปรับค่าธรรมเนียมนี้จะเก็บจากเปลี่ยนอัตราของธนาคารสมาชิก แต่ละรายในองค์กรของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มียอดการรับผลตอบแทนจาก บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

## 9. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

บริษัทจะคิดค่าขนส่งตามอัตราค่าขนส่งที่ใช่ทั่วไปกับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์และคำสั่งซื้อที่รวบรวมจากระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ของบริษัท ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

## 10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้า ยกเว้นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

## 11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือ นโยบาย กฎ ระเบียบฯ

บริษัทสงวนสิทธิเป็นการเฉพาะที่จะแก้ไขปรับปรุงใดๆตามที่เห็นว่าจำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ หลักการ นโยบาย ระเบียบวิธีการดำเนินงาน แผนการตลาด หรือการกำหนดราคา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างบริษัทและสมาชิก

## 12. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท

12.1 บริษัทจะพิจารณาว่าเป็นการละเมิด สัญญาอย่างรุนแรง หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลหาที่เป็นการทำลายชื่อเสียง ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือ โดยลายลักษณ์อักษร อันเป็นการมุ่งต่อต้านบริษัทหรือผู้เข้าร่วมอื่นใด

12.2 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมต่างๆในบริษัทรายใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ ทำลายชื่อเสียงที่ดีของบริษัทหรือผู้เข้าร่วมรายอื่นจะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาเป็นอย่าง ชัดเจนเช่นกัน

12.3 คณะกรรมการบริหารบริษัทของสงวนสิทธิในการตีความสัญญานี้ และเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดใน กรณีที่มีกรณีพิพาทใดๆ

## 13. กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ Social Network และระบบPASS

13.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้ซึ่งกำลังรับสมาชิกใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับหลักการนโยบาย และระเบียบวิธีการดำเนินงานที่ปรากฏในเอกสารนี้แก่ผู้สมัครสมาชิก ใหม่ นั้น

13.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจพึงระลึกไว้เสมอว่าการนำข้อมูลใดๆของบริษัทไปนำเสนอผ่านระบบ PASS และผ่านทาง Social Network จะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้ใดทำผิด สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเป็น ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้กระทำลง ไปทั้งสิ้น สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนสามารถทำ Home Page , Facebook , Website เพื่อ แบ่งปันเรื่องราว กิจกรรม ความรู้ ประสบการณ์ธุรกิจ ภาพถ่าย ตลอดจนงานอดิเรกของท่านต่อ

สังคมได้ แต่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องระวังไม่ให้ข้อมูลของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบจรรยาบรรณ และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริษัทห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนำชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนำมาใช้ตั้งชื่อ Home Page Facebook Website

### 13.3 ข้อห้ามเกี่ยวกับ Social Network

13.3.1 ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและเกียรติยศชื่อเสียง

13.3.2 ไม่นำเสนอแผนธุรกิจเกินกว่าความเป็นจริงและไม่ตรงตามแผนธุรกิจของบริษัท

13.3.3 ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมแผนการตลาดของบริษัทให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

13.3.4 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยการนำเรื่องราว ข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ใน Website และสื่อ Social ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

13.3.5 ไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของ PAYALL ไม่นำ Logo ของ PAYALL ไปผลิตสินค้าขายทุกกรณี ห้ามใช้รูปภาพ หรือติดต่อข้อความใดๆของบริษัทลงใน Website ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท ยกเว้น ภาพกิจกรรมที่เป็นส่วนกลางที่บริษัทอนุญาตให้ทุกคนนำไปใช้ได้

13.3.6 ห้ามนำชื่อ PAYALL ไปใช้ใน Website Line Youtube Facebook และเครื่องมืออื่นๆ ในรูปแบบ Social Media โดยเด็ดขาด

13.3.7 ห้ามนำ เครื่องหมายการค้า(Logo) ของบริษัทไปใช้

13.3.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนต้องไม่จัด Promotion ซ้อนบริษัท ห้ามขายใบสมัครต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด

13.3.9 ห้ามจัด Promotion ด้วยการลดแลก แจก แถม ทุกชนิดห้ามจำหน่ายสินค้าหรือแผนการตลาดที่ทำซ้ำกับบริษัท การกระทำดังกล่าว ถือเป็นความผิดร้ายแรงนำไปสู่การระงับรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้



## 14.กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอแผนรายได้และ

### แผนการตลาด

14.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและภาคภูมิใจที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจธุรกิจแผนการตลาดของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

14.2 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจดำเนินการนำเสนอรูปแบบธุรกิจและแผนการตลาดในรูปแบบที่บิดเบือนทำให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงในทุกกรณี

14.3 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทโดยการเสนอโอกาสทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการรับสมัครเข้าทำงาน

14.4 สมาชิกต้องไม่ทำกิจกรรมใดๆที่ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหลอกลวงให้เข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าบริษัทมีความสัมพันธ์กับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง

14.5 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าร่วมประชุมที่มีราคาสูงเกินกว่าปกติทั่วไปจัดรายการแจกลินค้า หรือแจกลสิ่งของอื่นๆ เช่น รถยนต์ ตัวเครื่องบิน เป็นต้น

14.6 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเสนอผลประโยชน์ให้ผู้อื่นที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามแผนการตลาดที่ถูกต้องของบริษัท

14.7 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหลอกลวงล่อลวง หรือกระทำการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือบัตร ATM ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นเพื่อมาประกอบการสมัครและดำเนินธุรกิจ อย่างไม่ถูกต้อง

14.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงานโดยเด็ดขาด ธุรกิจของบริษัทเรื่องสายงานเป็นเรื่องสำคัญสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทุกท่านต้องเคารพ ซื่อสัตย์ มั่นคง และให้เกียรติ Up Line ของตนเองอย่างเคร่งครัด ทุกคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการชักชวนให้ผู้อื่นย้ายสายงาน การชวนคนข้ามสายงาน เปลี่ยนสายงาน เป็นความผิดร้ายแรงต้องไม่ทำโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิยกเลิกเป็นสมาชิกและยกเลิกรหัสของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยไม่จ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆได้

14.9 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ทำงานและให้คำปรึกษาข้ามสายงานโดยเด็ดขาด ถ้ามีคนมาขอคำปรึกษาข้ามสายงานต้องแนะนำให้ไปปรึกษา Up Line ตรงของเขา การให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือข้ามสายงาน จะทำให้เกิดปัญหา และความวุ่นวายตามมาห้ามทำโดยเด็ดขาด

14.10 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ช่วงชิงตักตวงผลประโยชน์จากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอื่น ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณ ผิดคุณธรรม ห้ามมอบสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ มากกว่าแผนที่บริษัทกำหนดไม่ทำกลยุทธ์การตลาด และ Promotion ให้ส่วนลดต่างๆ ในการสมัครช้อนกับของบริษัท ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ในหมู่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ไม่ให้ข้อเสนอพิเศษเงื่อนไขพิเศษที่ทำลายระบบการตลาดของบริษัททั้งระบบ

14.11 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่สร้างความเสียหายทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในทุกกรณี ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม และการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งปวง อันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

14.12 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโฆษณาเกินจริง การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้นำและทีมงาน ในสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ Pocket Book และสื่ออื่นๆ ข้อความและเนื้อหาที่จะทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารบริษัทก่อนเสมอ ห้ามโฆษณาเกินจริง ห้ามให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือเจตนาทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดต่อธุรกิจของบริษัทโดยเด็ดขาด

14.13 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่นำโลโก้ (Logo) เครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าของ PAYALL ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ชื่อโลโก้ (Logo) และเครื่องหมายทางการค้าของบริษัท (PAYALL) เป็นสิ่งสำคัญมาก ในการดำเนินธุรกิจ ก่อนนำไปใช้ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัททุกครั้ง ยกเว้นสื่อกลางที่บริษัทผลิตให้สมาชิกทุกคน นำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

14.14 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยการนำเรื่องราว หรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมาประชาสัมพันธ์ในสื่อของตนเอง โดยมิได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

14.15 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งที่เป็นทรัพย์สิน และเกียรติยศ ชื่อเสียง

14.16 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่นำบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริงมาวางในผังองค์กรไม่อนุญาตให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนำบุคคลที่ไม่มีตัวตนหรือแอบอ้างนำชื่อของบุคคลอื่นมาสมัครมาเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหากบริษัทตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นจะเป็นโมฆะทันทีถูกระงับไม่สามารถทำธุรกิจได้

14.17 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบจรรยาบรรณและศีลธรรม

14.18 การใช้ Social Network ในการส่งข้อมูลข่าวสารจะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายในทุกกรณี ผู้กระทำความผิดต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

14.19 ห้ามสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจใช้ชื่อบริษัท “เพย์ออล” “PAYALL” ใน Website , Facebook , Line , Youtube และอื่นๆใน Social Media ตลอดจนห้ามทำ Link กับบริษัทโดยมีเจตนาให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าจัดทำโดยบริษัทหรือเป็นของบริษัท

14.20 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไม่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทไม่สร้างความแตกแยกไม่ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก ด้วยการเข้ามาชักชวนด้วยวิธีการใดๆ ให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทไปทำธุรกิจอื่นหรือค้าอื่นโดยเด็ดขาดการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทมีสิทธิยกเลิกเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและยกเลิกรหัสของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยไม่จ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ ได้

## 15. ขั้นตอนการร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียน

15.1 กรณีสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจพบเห็นการกระทำผิดของสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบจรรยาบรรณ จริยธรรม คู่มือ การร้องเรียนกระทำดังนี้

15.1.1 ต้องแจ้งรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของตนเอง

15.1.2 ต้องแจ้งรายละเอียดของผู้กระทำผิด ชื่อ นามสกุล และรหัสสมาชิก (ถ้าทราบ)

15.1.3 ข้อมูลการกระทำผิดโดยละเอียดพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

- 15.1.4 ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
- 15.1.5 หนังสือร้องเรียนที่ไม่ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่รับพิจารณา
- 15.1.6 บริษัทจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
- 15.1.7 คณะกรรมการสอบสวนทำหนังสือเชิญผู้ถูกร้องเรียนมาชี้แจง
- 15.1.8 คณะกรรมการลงมติและสรุปผลการตัดสิน
- 15.1.9 ส่งผลการตัดสินให้บริษัท

## 15.2 ขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน

15.2.1 การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ไต่ถามผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งรหัสประจำตัวสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของตนเอง พร้อมทั้งลงชื่อในจดหมายร้องเรียนทุกครั้งจดหมายร้องเรียนที่มีได้มีการลงชื่อผู้ร้องเรียน จะได้รับการพิจารณาจากบริษัท

15.2.2 ในเบื้องต้นบริษัทจะออกจดหมายเพื่อให้สมาชิกที่ทำผิดกฎหรือผู้ที่เกี่ยวข้องถูกร้องเรียนดำเนินการชี้แจงเป็นหนังสือหรือเข้าให้ข้อเท็จจริงที่บริษัทภายในเวลา 30 วันในบางกรณีสมาชิกผู้ถูกร้องเรียนอาจถูกระงับ Password เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีจดหมายชี้แจงกลับมาที่บริษัท

15.2.3 หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนและมีความรุนแรงที่จะส่งผลในวงกว้างหรือสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯก็จะระงับ Password และการทำธุรกรรมของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่กระทำการและหรือรวมทั้งองค์กรธุรกิจ ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำความผิดทันที จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

15.2.4 มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด เช่น การดักเต็อนเป็นลายลักษณ์อักษร, การงดการสปอนเซอร์ในระยะเวลาหนึ่ง, การงดรับรองคุณสมบัติที่เป็นเกียรติรางวัล, การงดรับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การปรับลดลำดับชั้นความสำเร็จ, การปรับลดตำแหน่งทางธุรกิจ, งดการรักษายอด, การเพิกถอนสมาชิกภาพนักธุรกิจ รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง

15.2.5 ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียน บริษัทมีสิทธิระงับรหัส หรือ พาสเวิร์ด (Password) และการทำธุรกรรมของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่กระทำผิดชั่วคราวไปจนกว่าการพิจารณาของคณะกรรมการจะเสร็จสิ้น หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วสมาชิกไม่ได้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือสัญญา บริษัทจะคืนรหัส หรือ พาสเวิร์ด(Password) และการทำธุรกรรมของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้กลับมาประกอบธุรกิจได้เช่นเดิม

## 16. มาตรการการลงโทษ การเพิกถอนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

16.1 หากเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจน มีความรุนแรงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อในมุมมองกว้าง สร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนจำนวนมากเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทจะทำการระงับการทำธุรกิจของรหัสนั้นเป็นการชั่วคราวทันที เพื่อหยุดยั้งความเสียหายไม่ให้ลุกลามมากขึ้น จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ จึงตัดสินใจตามความผิดที่คณะกรรมการลงมติ

16.2 มาตรการการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด การกระทำผิดไม่ร้ายแรง ผลกระทบและความเสียหาย

ไม่รุนแรงมาก มาตรการการลงโทษคือ

ครั้งที่ 1 ทำหนังสือตักเตือน

ครั้งที่ 2 ระงับการทำธุรกิจของรหัสนั้นชั่วคราว โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบว่าพักการทำธุรกิจนานเท่าใดในขณะที่ถูกระงับการทำธุรกิจรหัสนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

ครั้งที่ 3 ถือว่ามีเจตนาละเลย ต่อต้าน กฎจรรยาบรรณและเจตนาประสงค์ร้าย ต้องการสร้างความเสียหายให้บริษัท บริษัทจะสั่งระงับการทำธุรกิจของรหัสนั้นเป็นการถาวร

16.3 ในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจมีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทเป็นความผิดร้ายแรง และสร้างความเสียหายต่อบริษัทและสมาชิกท่านอื่นในมุมมองกว้างเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และคณะกรรมการสอบสวนลงมติว่า เป็นความผิดร้ายแรง บริษัทจะทำการลงโทษสถานหนัก คือ สั่งระงับการทำธุรกิจของรหัสนั้นเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีการตักเตือนและสั่งระงับการทำธุรกิจของรหัสนั้นชั่วคราว

16.4 การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกัสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่น

ใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯสงวนสิทธิในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

16.4.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร

16.4.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับองค์กรนักธุรกิจ ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานคนอื่น

16.4.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้

16.4.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจโดยบิดเบือนอย่างร้ายแรงและไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น

16.4.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระยะให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

16.4.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำการผิดซ้ำซ้ำๆ ต่อเนื่อง

16.4.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า และชื่อเรียกทางการค้า

16.4.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนำชื่อเสียง หรือองค์กรธุรกิจของบริษัทไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจขายตรงอื่น หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายตรงอื่นที่มีชื่อของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตามให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจภายใต้องค์กร เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัท

16.5 การยกเลิกสัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา คู่มีอ กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณ บริษัทอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ขั้นตอนในการยกเลิกสัญญามีดังนี้

16.5.1 บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญา เว้นแต่การละเมิดสัญญานั้นจะได้รับการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการแจ้ง

16.5.2 การละเมิดหรือผิดสัญญานั้นไม่ได้รับการแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเองว่าจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ หลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงทั้ง

หมดแล้ว หรืออาจดำเนินการอื่นใดเท่าที่มีสิทธิกระทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการตัดสินใจบอกเลิกสัญญากับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใด สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายนั้นอาจถูกตัดโอกาสอย่างถาวรมิให้กลับเข้าร่วมในโปรแกรม การอบรมต่างๆในบริษัทอีก

16.5.3 ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นให้กับบริษัท โดยรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่เป็นดาวน์โหลดยังคงอยู่ตามเดิมทั้งหมด

## 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

## 18. การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

- 18.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหมดอายุสมาชิกแล้วมิได้ต่ออายุ
- 18.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจลาออก
- 18.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกเพิกถอนสมาชิกภาพ เนื่องจากการกระทำผิดกฎจรรยาบรรณและระเบียบของบริษัทอย่างรุนแรงและคณะกรรมการสอบสวนมีมติให้เพิกถอนสมาชิกภาพ
- 18.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถึงแก่กรรมและมีได้มีทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่จะรับธุรกิจเป็นมรดกต่อไป
- 18.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเป็นบุคคลเสมือนหรือไร้ความสามารถ
- 18.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ตามกฎหมายล้มละลาย
- 18.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกพิพากษาให้ล้มละลาย
- 18.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจถูกศาลพิพากษาให้จำคุกและได้รับโทษจำคุกในเรือนจำ เว้นแต่ ในกรณีความผิดโดยประมาท

## 19. การโอนสิทธิทางธุรกิจ

19.1 การเสียชีวิตของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาท การเสียชีวิตและการโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาท สิทธิของการเป็นสมาชิก PAYALL เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ บริษัทจะพิจารณาการโอนสิทธิเฉพาะในกรณีผู้สมัครเสียชีวิตเท่านั้น หากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเสียชีวิต บริษัทจะทำการโอนสิทธิให้แก่ผู้ที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจระบุไว้ในใบสมัครก่อนเป็นลำดับแรก หากผู้ที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจระบุชื่อไว้ในใบสมัครไม่สมัครใจทำธุรกิจต่อ บริษัทจะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต่อไป กรณีผู้สมัครเสียชีวิตและได้ทำพินัยกรรมไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บริษัทจะพิจารณาโอนสิทธิแก่บุคคลนั้นตามพินัยกรรมที่ระบุไว้กรณีผู้สมัครเสียชีวิตและมีได้ทำพินัยกรรมไว้และมีทายาทโดยชอบธรรมมากกว่า 1 คน ให้ทายาทนำคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกของศาลมาแสดงเพื่อให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้โอนสิทธิให้แก่ทายาทต่อไป หากผู้รับมรดกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์จนกระทั่ง ผู้รับมรดกมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นผู้รับมรดกอย่างสมบูรณ์ ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ ผู้รับโอนสิทธิจะไม่สามารถสมัครใหม่กับสายงานใดๆได้ บริษัทของสวอนสิทธิให้การพิจารณาการโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกอยู่ในดุลยพินิจของบริษัททุกประการ

### 19.2 ขั้นตอนการขอโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ทายาท

- 1)กรอกแบบฟอร์มการขอโอนสิทธิของการเป็นสมาชิก
- 2)กรณีผู้สมัครเสียชีวิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบ หรือติดต่อสำนักงานใหญ่
- 3)ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงานใหญ่
- 4)เมื่อบริษัทพิจารณาและอนุมัติแล้ว ชื่อของท่านจะปรากฏเป็นผู้สมัครหลักในรหัสดังกล่าวและสามารถดำเนินธุรกิจตามระเบียบและกฎจรรยาบรรณ ของ บริษัททุกประการ

### 19.3 เอกสารประกอบการโอนสิทธิ กรณีที่ผู้สมัครเสียชีวิต

- 1)สำเนาใบมรณะบัตรของผู้สมัครที่เสียชีวิต
- 2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ที่จะรับโอนสิทธิ



3) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4) สำเนาใบสูติบัตรของบุตร เพื่อแสดงความเป็นบิดา มารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี)

5) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ เอกสารยืนยันการเป็นทายาทโดยธรรม เป็นต้น

19.4 การส่งแบบฟอร์มการขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังบริษัทนั้น การโอนสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ บริษัทได้พิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น

19.5 การโอนสิทธิ์ ของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในกรณีอื่นๆ จะต้องขออนุญาตและต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือ ยอมรับการขออนุญาตตามดุลยพินิจบริษัท 19.6 ผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิ์ให้ทุกประการ

## 20. วิธีการสั่งซื้อสินค้า

20.1 คำสั่งซื้อและการชำระเงินครั้งแรกของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องแนบมากับแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เพื่อที่สมาชิกรายใหม่จะได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

20.2 คำสั่งซื้อที่สำนักงานบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด หรือสาขาของบริษัทโดยสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาทำการของบริษัท พร้อมรับสินค้าได้ทันที

### 20.3 คำสั่งซื้อทางโทรศัพท์

20.3.1 เลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่ หมายเลข 0-2694-1616, 02-692-9666, 02- 692- 9984, 02- 692- 9985, 02- 692 -9983, 02 -692- 9986

ต่อแผนกบริการลูกค้า ซึ่งหมายเลขนี้จะใช้สำหรับการสั่งซื้อเท่านั้นหรือ E-mail / Website ของบริษัท เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อไม่สามารถโอนสายเรียกเข้าใดๆ จากหมายเลขเหล่านี้ หรือรับฝากข้อความใดๆ ไปถึงฝ่ายงานอื่นๆ

20.3.2 การชำระเงินด้วยระบบการโอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

## 21. ระบบชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด

21.1 ระบบเงินสด เป็นระบบการชำระค่าผลิตภัณฑ์โดยชำระเป็นเงินสดของสมาชิกที่ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

21.2 การจ่ายผลตอบแทนเข้าสู่บัญชีธนาคารของสมาชิกโดยตรง สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องกรอกเอกสารใบสมัครสมาชิกของบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดของบัญชีที่จะให้ส่งจ่ายอย่างถูกต้อง พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารให้กับบริษัท

21.3 การชำระเงินสดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยผ่านระบบบัญชีธนาคารของบริษัทตามบัญชี และธนาคารที่บริษัทประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

## 22. จรรยาบรรณของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

22.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแผนธุรกิจของบริษัท

22.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องชี้แจงลักษณะของธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ดำเนินการใดๆอันมีลักษณะของการอาศัยเครือข่ายธุรกิจ และธุรกิจบริษัทเป็นแหล่งขายสินค้าอื่น หรือหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือบุคคลอื่น หรือดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการร่วมงานในฐานะสมาชิก

22.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องนำเสนอถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบของผู้ขายกับผู้ซื้อ ระหว่างบริษัทกับนักธุรกิจ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอย่างถูกต้อง ดังที่อธิบายไว้ในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท

22.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่เสนอว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถได้รับผลประโยชน์หลังจากให้การสปอนเซอร์ผู้อื่นให้เป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

22.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่นำผลประโยชน์ด้านภาษีมาเป็นเหตุผลในการจูงใจให้เป็นสมาชิก

22.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่อ้างว่าสมาชิกจะประสบความสำเร็จได้ โดยใช้เวลาหรือความพยายามเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องใช้เลยต้องระบุว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะมีรายได้หรือได้รับส่วนลดจากบริษัทด้วยการที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหา หรือจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้าอีกต่อหนึ่งอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และยังคงคุณสมบัติบางประการไว้ ต้องไม่วาดอ้างในผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ อย่างเกินความจริงหรือโดยไม่มีหลักฐาน ต้องไม่บิดเบือนราคา คุณภาพ ระดับ ส่วนประกอบ รูปแบบหรือรุ่น สถานที่ผลิต หรือ จำนวนสินค้าที่มี ของผลิตภัณฑ์ บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

22.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ทำการเสนอแนะอ้างอิงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทมีประสิทธิภาพเกินความเป็นจริง

22.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ปฏิบัตินำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทในลักษณะที่ผิด หรือนำไปสู่การเข้าใจผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

22.9 ต้องไม่ส่งเสริมสิ่งที่มีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือบริการต่างๆที่มีใช้ของบริษัทโดยทำให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายแก่บริษัทจากการถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องและถูกฟ้องทางคดีอาญา หรือคดีแพ่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายของบริษัท) ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการบิดเบือนใดๆของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

22.10 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ใช้ควบคุมการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ อันจะก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างสิ่งที่กล่าวถึง

22.11 ต้องไม่แสดงให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะความสัมพันธ์ในรูปของผู้ขาย-ผู้ซื้อ ระหว่างบริษัท กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งความสัมพันธ์นี้ได้อธิบายไว้ในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของสมาชิกและเอกสารที่บริษัทผลิตขึ้นในปัจจุบัน และสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจากกรณีนี้ หรือ จากการทำให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งค่าบริการด้านกฎหมายของบริษัท

22.12 ต้องไม่ประกอบธุรกิจและหรือขายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็น ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมใน ระหว่างที่ยังคงอยู่ในฐานะของการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้น อีกทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ในธุรกิจใดๆ ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นใดซึ่งใช้ระบบเครือข่ายการ ขายจัดจำหน่ายแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น

22.13 ต้องไม่ออกหนังสือเชิญฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด โดยอ้าง ว่าการบรรยายนั้นเป็นเพื่อการอื่นใดซึ่งไม่ใช่ของบริษัท

22.14 ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์บริษัทตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือตั้งแสดงในบ้านค้าปลีก งาน แสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ต้องไม่ กักตุนและแนะนำให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์เกินกว่าปริมาณและจำนวนที่คาดว่าจะจำหน่ายได้จริง ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต่อผู้มุ่งหวังตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในแผนการตลาด ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ โดยจะนำเสนอเฉพาะสิ่งที่เป็นจริงและ พิสูจน์ได้เท่านั้น

22.15 ต้องประพฤติตนอยู่ในความซื่อตรง มีจริยธรรม และไม่กล่าวให้ร้าย หรือดูหมิ่นบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน สินค้า ตลอดจนสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ร่วมธุรกิจในทางที่อาจทำให้เกิดความเสื่อม เสี่ย

22.16 ต้องให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่มาจากสายอื่น ต้องไม่นำ เอกสารและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอื่นใดที่ไม่ใช่ของบริษัทเข้ามาในบริเวณศูนย์จำหน่ายของบริษัท

22.17 ต้องไม่ชักชวนสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจท่านอื่นไปร่วม ทำธุรกิจอื่นไม่ว่าในขณะใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในศูนย์จำหน่ายของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

22.18 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบการใช้ศูนย์จำหน่ายของ บริษัทและการใช้ห้องประชุมโดยเคร่งครัด

22.19 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจสามารถแสดงผลกำไรซึ่งเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต ด้วย การใช้จำนวนรายได้ที่สมมุติขึ้น และเป็นตัวอย่างในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท และต้องระบุว่าเป็นจำนวนที่สมมุติ

ขึ้นเท่านั้น สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะเปิดเผยชื่อของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่สามารถยกตัวอย่างความสำเร็จได้ (โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกที่ถูกระบุถึงเสียก่อน)

22.20 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงยินยอมให้บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับจากบริษัท อาทิเช่น ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ฯลฯ หรือภาษีอื่นๆ ตามกฎหมาย และนำส่งต่อกรมสรรพากร ในกรณีที่กรมสรรพากรมีประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและอัตราภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

22.21 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงยินยอม และอนุญาตให้บริษัทนำตำแหน่ง ประวัติ รูปภาพและผลประโยชน์ทุกชนิดที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้รับจากบริษัทไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากบริษัท

22.22 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท เพย์ออล กรุป จำกัด ในราคาที่บริษัทระบุไว้ห้ามมิให้มีการขายต่ำกว่าราคาสมาชิกโดยเด็ดขาด

22.23 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณสมาชิก และข้อบังคับอื่นใดที่บังคับใช้กับสมาชิกโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่มีข้อความหรือเงื่อนไขขัดกับสัญญาฉบับนี้ให้บังคับตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เว้นแต่บริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

22.24 ในการใช้สิทธิ์ตามสัญญานี้ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเข้าใจดีว่าบริษัทมีสิทธิ์จะเลือกใช้สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่บริษัทเห็นสมควร และการสละสิทธิ์ใดๆ ที่บริษัทมีต่อสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุป จำกัด นั้นจะมีผลต่อเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

22.25 ในกรณีที่เงื่อนไขข้อหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น การไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่กระทบถึงการบังคับของสัญญาในข้อ หรือ ส่วนอื่น ทั้งนี้โดยบริษัทมีสิทธิ์นำเอาเงื่อนไขที่บังคับใช้ได้และใกล้เคียงกับเงื่อนไขเดิมที่สุดมาบังคับใช้แทนโดยมีผลย้อนหลัง

22.26 การส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆโดยบริษัท ถึงสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นให้จัดส่งตามภูมิลำเนาให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ตามที่อยู่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้และ/หรือตามทะเบียนบ้าน และ/หรือบัตรประชาชน และ/หรือที่อยู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลาย

ลักษณะอักษรแล้วนั้นให้ถือว่าได้ส่งโดยถูกต้อง และสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้รับแล้วไม่ว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจนั้นจะได้รับหรือไม่ก็ตาม

### 23. การแย่งสายงาน

สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่พยายามชักชวน ชูบังคับ เสนอสิ่งจูงใจ หรือโดยวิธีการใดๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความหวังแก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจอีกผู้หนึ่งที่อยู่ในโยบายการอบรมต่างๆ ในบริษัทอยู่แล้ว เพื่อให้โยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นในโปรแกรมจะมีความผิดฐานแย่งสายงานสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงของบริษัทและจะขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการในการยกเลิกสัญญา

### 24. ธุรกิจอื่นๆ

24.1 บริษัทสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจของตนกำหนดเป้าหมายการทำงานให้แจ่มชัดและไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงอื่นๆ

24.2 บริษัทห้ามการปฏิบัติที่เป็น “การระดมคนข้ามธุรกิจ” สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใดๆ ที่โดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ดำเนินการพยายามเพื่อชักชวน ชูบังคับ เสนอ สิ่งจูงใจ หรือโดยวิธีการใดๆ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความหวังแก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้หนึ่งที่อยู่ในโยบาย การอบรมต่างๆ ในบริษัท อยู่แล้ว นอกเหนือจากสมาชิกส่วนตัวของเขา เพื่อให้โยกย้ายหรือเข้ามาร่วมกับเขาในโปรแกรมของบริษัทขายตรงอื่น จะถือว่าได้กระทำการ “การระดมคนข้ามธุรกิจ” ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงของบริษัทและจะขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการในการยกเลิกสัญญาดังระบุในข้อ 16

24.3 การขายตรง ประกอบด้วย การขายระหว่างบุคคลต่อบุคคล แผนการจัดการจัดปาร์ตี้สินค้า การตลาดเครือข่าย หรือโปรแกรมใดๆ ซึ่งระดมคนเข้าไปในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระ เพื่อจุดมุ่งหมายในการขายสินค้า หรือทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมของบริษัทนั้น

## 25. การสπονเซอร์ ผู้สπονเซอร์ต้องปฏิบัติดังนี้

25.1 ให้ข้อเสนอแนะในการกรอกใบสมัครแก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้เข้าใจในการกรอกใบสมัคร เพื่อให้การให้สπονเซอร์ส่วนตัว ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้ให้

ผู้สมัครอ่านข้อความต่างๆ ในใบสมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เข้าใจเสียก่อนแล้วจึงกรอกข้อความต่างๆในใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนและชัดเจน

25.2 ให้การฝึกอบรมและเสริมสร้างกำลังใจของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ตนให้การสπονเซอร์ ส่วนตัวเป็นประจำสม่ำเสมอโดยให้สอดคล้องกับแนวทาง และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของสมาชิก หรือปฏิบัติตามที่บริษัทเสนอแนะ และกำหนดออกมาเป็นครั้งคราว

25.3 เก็บสต็อกผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวของตน หรือไม่ก็ต้องดูแลให้แน่ใจว่าสมาชิกเหล่านั้นได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจจากศูนย์จำหน่ายบริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด โดยตรงอย่างพอเพียง

25.4 พยายามเต็มที่จะทำให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด ส่วนตัวแต่ละรายได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทุกข้อที่แสดงไว้หรือปรากฏอยู่ในกฎต่างๆ

25.5 สนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด ที่ตนให้การสπονเซอร์ส่วนตัวเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นโดยบริษัท

25.6 สนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด ที่ตนได้รับการสπονเซอร์ส่วนตัวได้ศึกษา นำไปใช้และปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังในฐานะที่เป็นสมาชิก บริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด โดยให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของบริษัท เพย์บอล กรู๊ป จำกัด

25.7 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ชักชวน เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพยายามชักนำให้สมาชิกคนอื่น ลาออกจากสายงานสπονเซอร์เดิมของเขา หรือเปลี่ยนสายงานการสπονเซอร์เดิมของเขาไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้มีนามของตนเอง หรือร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นให้กระทำได้กล่าว

25.8 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสポンเซอร์ผู้ที่สนใจธุรกิจบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจการ ขายปลีกและการแนะนำให้เกิดการใช้สินค้า และจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงออกว่าธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เป็นเหมือนโอกาสทางธุรกิจซึ่งไม่ต้องอาศัยการขายปลีก

25.9 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องแสดงภาพธุรกิจของบริษัทที่ถูกต้องตลอดเวลา โดยจะต้อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหลักการทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบโดยไม่จำกัดเฉพาะการขาย ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การบริหารแผนการให้ผลตอบแทน การบริหารแผนธุรกิจ และเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดโดยไม่แสดงออก ใดๆ โดยปริยายไปในทางลบไม่ว่าเวลาใดทั้งสิ้น

25.10 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่แสดงให้เห็นได้โดยปริยายไม่ว่าเวลาใดว่าองค์กร หรือ ระบบการสนับสนุนเป็นวิธีการหลักทางธุรกิจรวมทั้งจะต้องไม่แสดงว่าองค์กร หรือระบบการ สนับสนุนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเลือกได้

25.11 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือ แสวงหา หรือรับ ผลประโยชน์จากกิจกรรมใดๆ ของบุคคลภายนอก อันเป็นกิจกรรมที่ละเมิดต่อระเบียบปฏิบัติ ไม่ ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ข้อห้ามดังกล่าว รวมถึงการห้ามเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจที่จัดสัมมนาอบรม ขายส่งส่งเสริมธุรกิจ (เทป หนังสือ วิดีทัศน์) หรือกิจกรรมอื่นใดที่ส่งเสริม การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดๆ กับธุรกิจขายตรงของบริษัท เช่น การเป็นผู้จัดการบริหาร ผู้ขาย หรือตัวแทนของธุรกิจการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ย่อม เป็นเหตุให้บริษัท ทำตามกฎของผู้ละเมิดสัญญาของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

## 26. การเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจไว้ใน จำนวนที่พอเพียง

26.1 การดูแลสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจในแต่ละรายได้ให้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของบริษัท เพื่อที่จะให้สมาชิก บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เหล่านั้นได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด โดยมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้ ซื้อผลิตภัณฑ์นำไปใช้อย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด



26.2 สนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทสนับสนุนให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวได้ศึกษา นำไปใช้และปฏิบัติตน อย่างระมัดระวังในฐานะที่เป็นสมาชิกโดยให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ที่เป็นทางการของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

26.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ชักชวน เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพยายามชักนำให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจคนอื่นลาออกจากสายงานสปอนเซอร์เดิมของเขา หรือเปลี่ยนสายการสปอนเซอร์เดิมของเขาไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้ชามของตนเอง หรือร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นให้กระทำดังกล่าว

26.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องสปอนเซอร์ผู้ที่สนใจธุรกิจบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจการ ขายปลีกและการแนะนำให้เกิดการใช้สินค้า และจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงออกว่าสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเป็นเหมือนโอกาสทาง

ธุรกิจ ซึ่งไม่ต้องอาศัยการขายปลีก

26.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องแสดงภาพธุรกิจของบริษัทที่ถูกต้องตลอดเวลาโดยจะต้อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหลักการทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบโดยไม่จำกัดเฉพาะการขาย ตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารแผนการให้ผลตอบแทน การบริหารแผนธุรกิจ และการเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดโดยไม่แสดงออก ใดๆ โดยปริยายไปในทางลบ ไม่ว่าเวลาใดทั้งสิ้น

26.6 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่แสดงให้เห็นได้โดยปริยายไม่ว่าเวลาใดว่าองค์กร หรือระบบ การ สนับสนุนเป็นวิธีการหลักทางธุรกิจรวมทั้งจะต้องไม่แสดงว่า องค์กร หรือระบบการสนับสนุน นั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจเลือกได้

26.7 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือ แสวงหา หรือรับผลประโยชน์ จากกิจกรรมใดๆ ของบุคคลภายนอก อันเป็นกิจกรรมที่ละเมิดต่อระเบียบปฏิบัติ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อห้ามดังกล่าว รวมถึงการห้ามเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่จัด สัมมนา อบรม ขายสื่อส่งเสริมธุรกิจ (เทป หนังสือ วีดีทัศน์) หรือกิจกรรมอื่นใด ที่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท หรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดๆ กับธุรกิจขายตรงของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เช่น การเป็นผู้จัดการบริหาร ผู้ขาย หรือ ตัวแทนของธุรกิจเช่นว่านั้นการฝ่าฝืนระเบียบการ

ปฏิบัติดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นเหตุให้บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ใช้ดุลพินิจเด็ดขาดแต่ฝ่ายเดียวที่จะดำเนินการต่อ กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจผู้ละเมิดได้ทุกประการ รวมทั้งการยกเลิกการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ หรือระงับรหัสสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและ ทางบริษัทจะมีจดหมายให้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อเป็นการชี้แจงและนัดหมายในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพื่อความยุติธรรมกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

## 27. การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและภาษี

สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีตามกฎหมาย ในฐานะผู้เสียภาษีตามบทบัญญัติของกฎหมาย

## 28. การใช้ชื่อบริษัท

28.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่แสดงชื่อบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด บนยานพาหนะที่ใช้ในธุรกิจโดยปราศจากซึ่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

28.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ทำการโฆษณาถึงโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ชักชวนด้วยการโหมรายการเสนอโอกาสทางธุรกิจด้วยโทรศัพท์วิทยุ โทรศัพท์ Social Network และช่องทางอื่นๆ และไม่ส่งจดหมายตามผู้รับจดหมายต่างๆ ไม่ส่งสิ่งพิมพ์ถึงผู้รับจำนวนมากทางไปรษณีย์ หรือส่งเสริมในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

28.3 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเท่านั้น ที่สามารถแสดงชื่อบริษัทไว้ที่บริเวณด้านนอกของสถานที่ประกอบธุรกิจของตนในการ ใช้เครื่องหมายการค้าบริษัท สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องระบุเสมอว่าบริษัท เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และไม่แสดงว่าตนเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ในฐานะอื่นๆ นอกเหนือจากฐานะของสมาชิกไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

28.4 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องไม่ใช่คำว่า “บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทหรือธุรกิจหรืออนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลใด หรือบริษัทให้ทำเช่นนั้น เอกสารสิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทล้วนได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และห้ามมิให้ทำการ

ลอกเลียนแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด หรือ บางส่วน โดยปราศจากซึ่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

28.5 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของบริษัทได้เฉพาะในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเท่านั้น อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจที่นำมาใช้กับ ผู้สนใจต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้

28.5.1 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ใช่อุปกรณ์ดังกล่าวกับผู้สนใจ หรือชาย หรือ เผยแพร่ หรือ จำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ หรือกล่าว หรือแนะนำ หรือทำให้เป็นที่ เข้าใจว่า อุปกรณ์ดังกล่าวใดๆ นั้นได้รับอนุญาต ให้ใช้กับผู้สนใจนั้นได้ เว้นแต่บริษัท จะอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างแจ้งชัดล่วงหน้าให้กระทำเช่นนั้นได้บรรดาอุปกรณ์ ดังกล่าวทั้งปวง นั้น จะต้องแสดงวันเดือนปีที่ได้การจัดพิมพ์หรือ บันทึกลง พร้อมทั้งแสดงชื่อของผู้พิมพ์ หรือ ผู้ผลิตไว้ ด้วย

28.5.2 สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องไม่ใช่อุปกรณ์ดังกล่าวกับผู้สนใจ หรือ จำหน่าย อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจหากอุปกรณ์ดังกล่าว เสนอแนะ แสดงนัยสัญญาหรือรับประกันไม่ว่า โดยตรง หรือโดยอ้อมว่าจะทำยอดขายเงินได้ ผลกำไร หรือรายได้ในระดับหรือจำนวนที่ เฉพาะเจาะจงใดๆ จากธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด หรือจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ของบริษัทในกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ อุปกรณ์ดังกล่าวจากบริษัทตามระเบียบปฏิบัติเหล่านี้จะต้องระบุข้อความไว้บนอุปกรณ์ดังกล่าว นั้นว่า “ตรวจสอบความแล้วจากบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด” หรือ “ข้อความอื่นซึ่งมีสาระสำคัญ เทียบเท่ากับข้อความดังกล่าว”

28.5.3 อุปกรณ์ที่นำไปใช้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจต้องมีคำแนะนำ คำอธิบาย หรือ ภาพประกอบใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัท หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนธุรกิจนั้นซึ่งจะ นำไปใช้กับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใหม่ เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตน จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทและเนื้อหาสาระ ของอุปกรณ์

28.5.4 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ผลิต ขาย หรือ เผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าวซึ่ง เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เว้นแต่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะคัดลอกเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์และถูกต้อง ซึ่งมีระบุอยู่ในบทความ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ที่บริษัทผลิต เช่น นิตยสารของบริษัท หรือ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นำมารวมไว้ในจดหมายข่าวหรือในสิ่งนำเสนอที่ให้เป็นเทปบันทึกภาพ/เสียงไว้ หรือเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรของสมาชิก

28.5.5 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ คนใด ผลิต ขาย และเผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าวใดๆ ซึ่งมีลักษณะลงให้เห็นว่าคล้ายกับบทความ สิ่งพิมพ์ หรือ วัสดุใดๆ ที่บริษัทตีพิมพ์เผยแพร่ และ จัดจำหน่ายให้แก่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด หรือซึ่งอาจจะเป็นการก่อให้เกิดความเข้าใจความคิดของคนทั่วไปได้ว่า บทความสิ่งพิมพ์หรือ วัสดุเช่นนั้นได้สร้างขึ้นมาเผยแพร่ และจัดจำหน่ายให้แก่ สมาชิก หรือ ซึ่งอาจเป็นการก่อให้เกิดความเข้าใจในความคิดของคนทั่วไปได้ว่า บทความสิ่งพิมพ์หรือวัสดุเช่นวานั้นได้สร้างขึ้นมาเผยแพร่ โดยบริษัทเองหรือบริษัทเป็น ผู้อนุญาตให้ดำเนินการจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ดังกล่าวจะต้องหลีกเลี่ยงไม่พาดพิงอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทางลบต่อเรื่องทางการเมือง เพศ ศาสนา หรือเชื้อชาติ ในกรณีที่บริษัทอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้จัดทำขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องยื่นคำขอต่อบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ทุกครั้ง เพื่อขออนุญาตการต่ออายุการให้อนุญาตผลิตและขาย หรือเผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าว โดยบริษัทมีสิทธิขอตรวจสอบเช่นนั้น บริษัทอาจกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว นั้น หรือกำหนดให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมดให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบ หรือ กำหนดให้ผู้ดำเนินการอื่น ดังเช่นที่บริษัท เห็นสมควรได้ การเผยแพร่หรือจำหน่ายอุปกรณ์ ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจขายและ/หรือส่งอุปกรณ์ดังกล่าวแต่ละครั้งโดยวิธีการส่งจองล่วงหน้า หรือสมัครเป็นสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจโดยได้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ เช่น รายเดือนรายปักษ์ ฯลฯ

28.5.6 ห้ามมิให้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งเลือกที่จะขายอุปกรณ์ดังกล่าว นั้นกล่าวอ้างเสนอแนะหรือแสดงนัยว่าการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวใดๆ นั้นสามารถรับประกันได้ว่า จะได้รับความสำเร็จ หรือว่าบริษัทกำหนดให้ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจนอกจากบรรดาที่ใช้กับผู้สนในนั้นจะต้องระบุข้อดังต่อไปนี้ “แม้ว่าเทคนิคและวิธีการนำเสนอต่างๆ ตามที่แนะนำนั้นจะใช้ได้ผลกับผู้อื่น แต่ก็ไม่มีผู้ใดรับประกันได้ว่าเทคนิคและวิธีการเหล่านี้จะใช้ได้ผลสำหรับท่าน อย่างไรก็ตามเราหวังว่าแนวคิดที่ได้นำเสนอไว้นี้ จะช่วยท่านได้ในการพัฒนาธุรกิจให้

แข็งแกร่งและมีผลกำไร อุปกรณ์เหล่านี้ได้จัดทำหรือพิมพ์ขึ้นเองต่างหากและมีได้จัดทำหรือตรวจสอบโดยบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด” ข้อความเดียวกันนี้จะต้องปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นเสียงของอุปกรณ์ดังกล่าวที่เป็นเทปเสียง หรือที่ใช้ในการสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันใดๆด้วย

28.5.7 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการรับประกันความพอใจและกฎการซื้อกลับคืนของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าวใดๆ ซึ่งมีได้เป็นของ บริษัท

28.5.8 ถ้าบริษัทตัดสินใจว่า เอกสารสิ่งพิมพ์ เทป หรือ อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ที่สมาชิกผลิตขึ้นเป็นการฝ่าฝืนกฎ ทำให้เสียหาย หรือมีผลทำให้ธุรกิจเสียหายหรือถูกทำลายหรือมีผลทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตัดเดือนสมาชิกทันที เพื่อให้หยุดการผลิตหรือแจกจ่ายอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ ดังกล่าว หากไม่เชื่อฟังคำตัดเดือน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำตามกฎการละเมิดของบริษัท และบริษัทจะให้สมาชิกนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ความเสียหายและ จำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ อันอาจเป็นผลมาจากการผลิต การแจกจ่าย หรือการขายอุปกรณ์เหล่านั้น

28.5.9 การนำเสนอ และการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จะต้องไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจจะต้องนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ภายใต้กฎระเบียบจรรยาบรรณ และจริยธรรมของการเป็นสมาชิก

28.5.10 การนำวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทไปลอกเลียนแบบ หรือทำซ้ำ วัสดุของบริษัททั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ และสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจรายใดๆ ไม่อาจทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบวัสดุใดๆของบริษัทได้

## 29.การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยบัญชีหรือข้อมูลของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากศาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อความมั่นคงหรือการบังคับใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่

เกิดขึ้นกับสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจได้อ่านนโยบาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และจริยธรรม ฉบับนี้ จนมีความเข้าใจถูกต้องเรียบร้อยแล้วและตกลงรับเงื่อนไขดังกล่าวที่ระบุ หนังสือสัญญาฉบับนี้ทุกประการในกรณีที่สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งตาม สัญญานี้ สมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจตกลงที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บริษัทร้องขอเพื่อ แก้ไขการกระทำความผิด เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมการของบริษัท ทั้งนี้โดยไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิอื่นใดที่บริษัทมีอยู่ แล้วตามสัญญานี้ โดยสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจให้ถือเอาเป็นคำสั่ง คำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เป็นข้อชี้ขาดยุติ



